



ประกาศ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติ หรือการประชุมวิชาการระดับนานาชาติในประเทศ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา สนับสนุนให้คณาจารย์มีการนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติ หรือการประชุมวิชาการระดับนานาชาติในประเทศนั้น วิทยาลัย จึงขอประกาศ หลักเกณฑ์การสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิชาการในระดับชาติ หรือการประชุมวิชาการระดับนานาชาติในประเทศ โดยใช้งบประมาณหมวดเงินอุดหนุนของสถาบัน มีรายละเอียดหลักเกณฑ์ ดังนี้

๑. ผู้ขอรับการสนับสนุนต้องเป็นอาจารย์ ที่ปฏิบัติงานที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา มาแล้ว เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี (นับจนถึงวันที่ยื่นขอรับการสนับสนุน) และต้องไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการลาศึกษาต่อเต็มเวลา

๒. ผลงานวิชาการที่จะเสนอขอรับการสนับสนุนนั้น จะต้องเป็นผลงานวิชาการที่มีอาจารย์ของวิทยาลัยเป็นนักวิจัยชื่อแรก และต้องได้รับการตอบรับให้นำเสนอในรูปแบบของ oral หรือ poster presentation

๓. สนับสนุนการนำเสนอผลงานวิชาการ ๑ เรื่องต่อ ๑ คนเท่านั้น

๔. ผู้ที่ได้รับการสนับสนุนให้นำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมที่ไม่มี proceeding ภายหลังจากการนำเสนอ ผู้นำเสนอจะต้องตีพิมพ์ผลงานวิจัยนั้นในวารสารวิชาการของไทยที่อยู่บนฐาน TCI หรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หากไม่สามารถตีพิมพ์เผยแพร่ได้ จะไม่มีสิทธิ์ขอรับการสนับสนุนในการนำเสนอในครั้งต่อไป

โดยการสนับสนุนเพื่อเป็นค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าใช้จ่ายเดินทาง และค่าที่พักในการเข้าร่วมประชุมตามหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายในการเข้าร่วมประชุมสัมมนาในประเทศ

คำจำกัดความ

ผลงานวิชาการ หมายถึง ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการอื่นที่ไม่ใช่การวิจัยแต่มีกระบวนการการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ และสังเคราะห์ ตลอดจนสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา

การประชุมวิชาการในระดับชาติ หมายถึง การนำเสนอผลงานวิชาการในประเทศ ที่ต้องมีการส่งบทความย่อ ให้กับทางคณะกรรมการวิชาการของการจัดประชุมพิจารณา และได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมนำเสนอผลงาน

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติในประเทศ หมายถึง การนำเสนอผลงานวิชาการในเวทีนานาชาติที่จัดขึ้นภายในประเทศไทย ที่ต้องมีการส่งบทความย่อ ให้กับทางคณะกรรมการวิชาการของการจัดประชุมพิจารณา และได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมนำเสนอผลงาน

หมายเหตุ

- ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติแล้วสามารถขอรับการสนับสนุนเพื่อการนำเสนอได้แต่ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน ๑ ปี นับจากวันที่ตีพิมพ์

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑



(นายธานี กล่อมใจ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา